

รายงานการประชุมเตรียมการประชุมคณะกรรมการทำงานด้านการท่องเที่ยวแผนงาน
การพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย ครั้งที่ ๑๑
(The 11st Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle: IMT-GT)
วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น.
ณ ห้องประชุม ๒ ชั้น ๓ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

การประชุมเตรียมการประชุมคณะกรรมการทำงานด้านการท่องเที่ยวแผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย ครั้งที่ ๑๑ (The 11th Indonesia - Malaysia - Thailand Growth Triangle (IMT-GT) Working Group Meeting on Tourism) ระหว่างวันที่ ๒๗ - ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ จังหวัด อาเจะห์ ประเทศ อินโดนีเซีย ซึ่งการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมจะหมุนเวียนตามตัวพยานุเคราะห์ภาษาอังกฤษ โดยการประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามความคืบหน้าการขับเคลื่อนการดำเนินงานและหารือเกี่ยวกับกรอบการดำเนินงานแผนปฏิบัติการระยะ ๕ ปีของ IMT-GT ปี พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ (Implementation Blueprint (IB) 2017-2021) วัตถุประสงค์ของการประชุมเตรียมการในวันนี้ เพื่อหารือและร่วมกันกำหนดทำที่ของประเทศไทยและประเด็นที่เห็นควรหยิบยกในที่ประชุมคณะกรรมการทำงานด้านการท่องเที่ยวแผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย ครั้งที่ ๑๑

แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) เกิดขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๓๖ โดยผู้นำทั้ง ๓ ประเทศเห็นชอบที่จะผลักดันการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในลักษณะไตรภาคี ระหว่างภาคใต้ของไทย ภาคเหนือของมาเลเซีย และพื้นที่บนเกาะสุมาตราของอินโดนีเซีย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่าง ๓ ประเทศ ให้มีการใช้ทรัพยากรทางเศรษฐกิจร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด โดยเน้นความร่วมมือด้านการผลิต การส่งเสริมการลงทุน และการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของพื้นที่ IMT-GT นอกจากนี้ ยังมุ่งเน้นให้มีการพัฒนาการเชื่อมโยงด้านโครงสร้างพื้นฐาน โดยเฉพาะโครงข่ายคมนาคมขนส่งและระบบสาธารณูปโภคระหว่างประเทศ หน่วยงานผู้ประสานงานหลักของไทย คือ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ปัจจุบันพื้นที่ความร่วมมือ IMT-GT ได้ขยายพื้นที่ครอบคลุมมากขึ้น ประกอบด้วย ๑๐ จังหวัดของอินโดนีเซีย ได้แก่ แคว้นอาเจะห์ จังหวัดสุมาตราเหนือ สุมาตราตะวันตก สุมาตราใต้ เบงกูลู เรียว เรียวไฮส์แลนด์ จัมบี บังกา-เบลิตุง และลัมปุง พื้นที่ ๘ รัฐของมาเลเซีย ได้แก่ เคดาห์ เปรัก ปีนัง เปรอ ลิส เซลังงอร์ กลันตัน มะละกา และเนกรีเซมบิลัน และพื้นที่ ๑๔ จังหวัดภาคใต้ของไทย ได้แก่ ชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี พังงา นครศรีธรรมราช กระบี่ ภูเก็ต พัทลุง ตรัง สตูล สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส การพัฒนาความร่วมมือได้แบ่งเป็น ๖ ด้าน ดังนี้

- ๑) ด้านโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคม (Infrastructure and Transportation)
- ๒) ด้านการค้าและการลงทุน (Trade and Investment)
- ๓) ด้านการท่องเที่ยว (Tourism) ประเทศอินโดนีเซีย เป็นผู้ประสานงานหลัก
- ๔) ด้านผลิตภัณฑ์และบริการฮาลาล (Halal Products and Services)
- ๕) ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resources Development)
- ๖) ด้านการเกษตร อุตสาหกรรมเกษตร และสิ่งแวดล้อม (Agriculture, Agro-industry and Environment)

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา

ประชุม IMT-GT ครั้งที่ ๑๑ ระหว่างวันที่ ๒๗ - ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ จังหวัดอาเจะห์ ประเทศอินโดนีเซีย Draft Agenda มีวาระการประชุมเพื่อพิจารณาคือ

Agenda 7 11.00 – 12.30	REPORT ON THE PROGRESS OF IMPLEMENTATION BLUEPRINT (IB) 2017-2021: 1. INDONESIA 2. MALAYSIA 3. THAILAND
---------------------------	--

ประเทศไทย เคยนำเสนอโครงการภายใต้กรอบความร่วมมือ IMT-GT ปี ๒๕๖๐ เมื่อการประชุมเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนแผนงาน IMT-GT ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมเดอะสุโกศล โดยมีสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการระดับชาติฝ่ายแผนงาน IMT-GT เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ดังนี้ (๑) โครงการ IMT-GT CBT Network (ทกจ.ภูเก็ต) (๒) IMT-GT Tourism Dispersal via promote Air Connectivity (กศทก.) (๓) IMT-GT Livable Old Town (กยผ.) ทั้งนี้ผลจากการประชุมเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนแผนงาน IMT-GT ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมเดอะสุโกศล ที่ประชุมได้หารือการดำเนินงานภายใต้แผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนแผนงาน IMT-GT โดยมี ๓ ยุทธศาสตร์สำคัญที่จะต้องดำเนินการและมอบหมายให้แต่ละประเทศสมาชิกเป็นผู้ประสานงานหลักในแต่ละยุทธศาสตร์ ดังนี้

๑) **ยุทธศาสตร์ที่ ๑:** ปรับปรุงความเชื่อมโยงระหว่างพื้นที่ยุทธศาสตร์ของอนุภูมิภาคเพื่อสนับสนุนการพัฒนาการท่องเที่ยวข้ามแดนในพื้นที่ที่ได้รับการคัดสรร

๒) **ยุทธศาสตร์ที่ ๒:** เสริมสร้างความยั่งยืน การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและความสามารถในการแข่งขันของอนุภูมิภาคให้เป็นจุดหมายปลายทาง

๓) **ยุทธศาสตร์ที่ ๓:** การตลาดท่องเที่ยวในอนุภูมิภาคให้เป็นจุดหมายปลายทางเดียวประเทศ

รายละเอียดในการดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์ดังกล่าวได้มีการหารือในการประชุมคณะกรรมการทำงานด้านการท่องเที่ยวแผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่ายอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย ครั้งที่ ๑๐ (The 10th Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle: IMT-GT) ที่ผ่านมา

โครงการที่จะนำเสนอให้บรรจุในแผนงาน IMT-GT ตาม IB 1017 – 2021 ซึ่งจะมีการรายงานต่อที่ประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสต่อไปนั้น จะต้องดำเนินการส่งรายละเอียด (Project Profile) ที่สมบูรณ์ โดยกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มเสนอโครงการของศูนย์ CIMT และจัดส่งให้กับคณะกรรมการต่อไป

ประธานที่ประชุมได้ขอให้ผู้แทนต่าง ๆ เสนอโครงการ และผลการดำเนินโครงการภายใต้แผนการดำเนินงาน IMT-GT Implementation Blueprint 2017 – 2021 ที่จะเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการทำงานด้านการท่องเที่ยวของสามประเทศ

ผู้แทนสำนักงานฝ่ายเลขานุการกรอบการประชุมระดับมุขมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัด (CMGF) ได้นำเสนอโครงการระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัดในภาคใต้/ภาคใต้ชายแดน เพื่อให้ที่ประชุมคณะกรรมการทำงานด้านการท่องเที่ยวฝ่ายไทยรับโครงการไปพิจารณา และเสนอโครงการต่อที่ประชุมสามฝ่ายของคณะกรรมการทำงานด้านการท่องเที่ยวครั้งที่ ๑๑ ระหว่างวันที่ ๒๗ - ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ จังหวัดอาเจะห์ ประเทศอินโดนีเซีย โดยมีโครงการดังนี้

๑. **แหล่งท่องเที่ยวเมืองมรดกของ IMT-GT:** เป็นโครงการที่เสนอจากระดับพื้นที่ (Provincial Project) โดยโครงการต่าง ๆ สามารถเชื่อมโยงเป็นชุดโครงการเมืองมรดกในกลุ่มประเทศ IMT-GT เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม เน้นเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเมืองเก่าภายในจังหวัดภูเก็ตและ

สงขลาที่มีอยู่เดิม แล้วจึงทำการขยายผลเพื่อยกระดับการท่องเที่ยว ‘เมืองมรดกภายในอนุภูมิภาค IMT-GT’ และระยะถัดไปอาจวางแผนไปสู่การยกระดับให้เป็น ‘การท่องเที่ยวเมืองมรดกโลก’ ในอนาคต (IMT-GT Old Town -> IMT-GT Heritage Site -> World Heritage Site) แม้ว่าประเทศไทยยังไม่มีเมืองที่ได้รับการรับรองเป็นเมืองมรดกโลก แต่ในปัจจุบันเมืองสงขลาและวัดพระบรมธาตุอยู่ในระหว่างดำเนินการขอรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลกเช่นเดียวกับ ปีนัง และมะละกา เพื่อมุ่งสู่การท่องเที่ยวเชื่อมโยงเมืองมรดกแบบ Single Destination (แหล่งท่องเที่ยวแบบมีจุดมุ่งหมายปลายทางเดียวกัน) ด้วยการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองมรดกภายในอนุภูมิภาค IMT-GT หรือ IMT-GT Heritage Site

๑.๑ โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบริเวณแหล่งมรดกโลกพระบรมธาตุนครศรีธรรมราช (Development to world heritage site at Phra Borommathad Temple, Nakorn si Thammarat) ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการจัดทำเอกสารในส่วนของภาคผนวกเพื่อเสนอต่อ ยูเนสโก ซึ่งเอกสารทั้งหมดประกอบด้วย ๔ เรื่อง คือ ๑) การตรวจสอบความถูกต้องของต้นฉบับ ๒) การแปลเป็นภาษาอังกฤษ ๓) การจัดทำรูปเล่มฉบับสมบูรณ์ ๔) การนำเสนอขอความเห็นชอบจากรัฐบาล (งบประมาณ ๑๐ ล้านบาท จากทั้งภาครัฐและภาคเอกชน)

๑.๒ มหกรรมแข่งขันวาวประเพณีและวาวนานาชาติ จังหวัดสตูล (Satun International Kite Festival) มีการจัดการแข่งขันวาวและโชว์วาวเป็นกิจกรรมประจำปี โดยปีล่าสุดถูกจัดขึ้นเมื่อวันที่ ๒๓ – ๒๖ ก.พ. ๒๕๖๑ โดยมีองค์การบริหารจังหวัดสตูลเป็นหน่วยจัดงาน (งบประมาณ ๓ ล้านบาท จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล และสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล) ซึ่งในการแข่งขันวาวประเพณีและวาวนานาชาติ มีสมาชิกจากประเทศไทย และต่างประเทศเข้าร่วมการแข่งขัน

๑.๓ โครงการเส้นทางท่องเที่ยวตามรอยหลวงปู่ทวด (The Magic Journey along the Traversed Route by Luang Pu Tuad) (พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเจดีย์หลวงปู่ทวด ด้านประกอบ ต.ประกอบ อ.นาทวี จ.สงขลา) (เฟส ๒) โครงการก่อสร้างพระเจดีย์หลวงปู่ทวด ด้านประกอบ อ.นาทวี จ.สงขลา (เฟสแรก) ดำเนินการแล้วเสร็จ (โดยเริ่มดำเนินการเฟสแรกในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ แล้วเสร็จในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙) สำหรับการต่อยอดของโครงการในเฟส ๒ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์และสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ ได้แก่ งานปรับปรุงพื้นที่รอบเจดีย์หลวงปู่ทวด งานก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้หลวงปู่ทวด และงานก่อสร้างห้องน้ำอาคารศูนย์เรียนรู้หลวงปู่ทวด (งบประมาณ ๑๓,๔๒๔,๔๐๐ บาท จากงบประมาณปี ๒๕๖๑ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน)

๑.๔ โครงการ Pattani City Heritage: การท่องเที่ยวเมืองปัตตานีตามเส้นทางวงแหวนพหุวัฒนธรรม (Project Pattani City Heritage: Tourism along Pattani Multicultural Circle) การวางแผนที่แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในเขตชุมชนหลัก ๔ ชุมชนในตัวเมืองปัตตานี คือ กือดาจีนอ (ชุมชนจีน) ซิโนโปรตุกีส (อาคารสไตล์ตะวันตกและเกี่ยวเนื่องกับญี่ปุ่น) จะบังติกอ (มลายู) และ ชุมชนหน้ามัสยิดกลาง (อิสลาม) โดยเน้นการเข้ามามีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อความยั่งยืน กิจกรรมที่สำคัญประกอบด้วย

- การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในมิติประวัติศาสตร์
- การสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการร่วมฟื้นฟู ดูแล และรักษาพื้นที่
- การจัดกิจกรรมสนับสนุนการท่องเที่ยว
- การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ เป็นต้น

(งบประมาณปี ๒๕๖๑ จำนวน ๔๓ ล้านบาท หน่วยงานที่ใช้งบประมาณคณะกรรมการรัฐมนตรี โดยอนุมัติงบประมาณเหลือจ่าย โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ของบจากกระทรวงศึกษาธิการ)

๒. ส่งเสริมการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวด้านอุทยานธรณี: การท่องเที่ยวอุทยานธรณีโลกของจังหวัดสตูล สามารถเชื่อมโยงกับอุทยานธรณีที่ลังกาวิ ประเทศมาเลเซีย เนื่องจากมีลักษณะทางธรณีวิทยาที่มีอายุใกล้เคียงกัน สามารถส่งเสริมและพัฒนาทางการตลาดด้านการท่องเที่ยวแบบมีจุดมุ่งหมายปลายทางเดียวกันในการท่องเที่ยวอุทยานธรณี

๒.๑ อุทยานธรณีสตูล (Satun Geopark) กิจกรรมการดำเนินการได้แก่ ๑) การสร้างศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ๒) รวบรวม ค้นหาหลักฐานนำมาจัดแสดง เพื่อเป็นข้อมูลเพื่อผลิตสื่อบอกความหมายเส้นทาง ป้ายบอกทาง ๓) จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว Geopark ๔) พัฒนาเส้นทางกรท่องเที่ยว Geopark เชื่อมโยงเพื่อส่งเสริมการขายและทำการตลาด ทั้งนี้ในปี ๒๕๖๑ ทางยูเนสโกได้รับรองอุทยานธรณีสตูลเป็น UNESCO Global Geopark เมื่อวันที่ ๑๗ เม.ย. ๒๕๖๑ มีกำหนดระยะเวลา ๔ ปี ตั้งแต่วันที่ ๑๗ เม.ย. ๒๕๖๑ – ๑๖ เม.ย. ๒๕๖๔ โดยขึ้นตอนการตรวจสอบ เพื่อประเมินคุณสมบัติรอบแรก จะเริ่มในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ (งบประมาณปี ๒๕๖๑ จำนวน ๔ ล้านบาท จากกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน)

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

มติที่ประชุม ไม่มี

ภาพบรรยากาศการประชุมเตรียมการสำหรับการประชุมคณะกรรมการทำงานด้านการท่องเที่ยวแผนงาน
การพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย ครั้งที่ ๑๑
(The 11st Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle: IMT-GT)
วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น.
ณ ห้องประชุม ๒ ชั้น ๓ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา




